

Số: 17 /BC-HĐND

Thành phố Cao Lãnh, ngày 22 tháng 10 năm 2021

BÁO CÁO

Kết quả giám sát của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Thành phố về việc triển khai thực hiện Luật Chăn nuôi và một số văn bản hướng dẫn có liên quan đến việc quản lý Nhà nước về chăn nuôi trên địa bàn Thành phố năm 2021

Thực hiện Kế hoạch số 10/KH-HĐND ngày 14/9/2021 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Thành phố về giám sát việc triển khai thực hiện Luật Chăn nuôi và một số văn bản hướng dẫn có liên quan đến việc quản lý Nhà nước về chăn nuôi trên địa bàn; Từ ngày 13/10/2021 đến ngày 15/10/2021, Đoàn giám sát Ban Kinh tế - xã hội HĐND Thành phố đã tiến hành khảo sát các đơn vị Phường 6, Phường 11, xã Tịnh Thới và xã Hòa An, đồng thời giám sát trực tiếp phòng Kinh tế, phòng Tài nguyên - Môi trường Thành phố và Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp Thành phố. Qua khảo sát, giám sát, Đoàn giám sát Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Thành phố báo cáo kết quả như sau:

I. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Trên cơ sở Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, các văn bản của Sở, ngành Tỉnh, Ủy ban nhân dân Thành phố xây dựng và triển khai Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 23/02/2021 về phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm và thủy sản; Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 25/02/2021 thực hiện công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố năm 2021 và các văn bản chỉ đạo có liên quan đến việc chăn nuôi, kiểm soát, phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường trên địa bàn Thành phố (*kèm phụ lục số 1*).... Đồng thời, chỉ đạo phòng Kinh tế, phòng Tài nguyên - Môi trường, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp Thành phố phối hợp với các ban, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân xã, phường tăng cường vai trò quản lý Nhà nước, triển khai tuyên truyền, phổ biến Luật Chăn nuôi và các văn bản quy định có liên quan ra Nhân dân bằng nhiều hình thức, phát 800 tờ rơi tuyên truyền về bệnh Dịch tả heo Châu phi; 3.200 tờ rơi hướng dẫn về phương pháp vệ sinh, tiêu độc khử trùng cho người chăn nuôi thực hiện vệ sinh tiêu độc khử trùng chuồng trại, đảm bảo an toàn sinh học trong chăn nuôi.

Nhìn chung công tác triển khai, tuyên truyền phổ biến Luật Chăn nuôi và các văn bản có liên quan đến chăn nuôi cơ bản đảm bảo.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

Hiện nay, tổng đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn Thành phố khoảng 97.759 con; Trong đó: heo 6.167 con, bò 614 con, dê 525 con, gà 40.265 con, vịt 45.981 con, chó, mèo 4.198 con và 52 nhà nuôi yến (*kèm phụ lục số 2*). Nhìn chung, tình hình chăn nuôi trên địa bàn thành phố Cao Lãnh quy mô nhỏ lẻ, nuôi theo hướng hộ gia đình và tận dụng phụ phẩm. Vì vậy, tổng đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn không tăng.

Từ đầu năm đến nay, tình hình dịch bệnh cúm gia cầm H5N1 chưa phát hiện; Dịch tả heo Châu Phi xảy ra 01 trường hợp ở địa bàn xã Mỹ Ngãi, tổ chức tiêu hủy theo đúng quy định (41 con heo rừng với 877 kg).

Chăn nuôi thủy sản vẫn được giữ ổn định, diện tích thả nuôi: 85,8 ha. Trong đó, cá tra thương phẩm 53,6 ha, cá sặc rằn 16,1 ha các loại cá khác 16,1 ha; 32 bể chủ yếu cá tra, basa, điêu hồng và 12 bể lươn; chủ yếu tập trung tại các xã Mỹ Trà, Tịnh Thới, Tân Thuận Đông và Tân Thuận Tây.

Vai trò tham mưu của phòng Kinh tế, phòng Tài nguyên - Môi trường Thành phố và Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp Thành phố đối với Ủy ban nhân dân Thành phố trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và công tác quản lý Nhà nước về chăn nuôi và hướng dẫn những vấn đề có liên quan cơ bản đảm bảo, đạt được một số kết quả như sau:

- Phòng Kinh tế Thành phố tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành các văn bản, kế hoạch phối hợp thực hiện về chăn nuôi; Chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã, phường trong quản lý Nhà nước về chăn nuôi và những vấn đề có liên quan; Kiểm tra chăn nuôi, hỗ trợ triển khai quy trình chăn nuôi heo theo hướng an toàn, hướng dẫn người chăn nuôi viết cam kết chăn nuôi heo theo hướng an toàn trước khi tái đàn gửi cho chính quyền địa phương. Phối hợp giám sát việc thực hiện các văn bản chỉ đạo thực hiện về chăn nuôi thú y, việc thực hiện Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn năm 2021; Việc kê khai hoạt động chăn nuôi, thống kê định kỳ tổng đàn gia súc, gia cầm theo qui định; Phối hợp với Ủy ban nhân dân xã chỉ đạo nhân viên thú y quản lý chăn nuôi vịt chạy đồng; Hỗ trợ Ủy ban nhân dân các xã, phường hướng dẫn các hộ chăn nuôi thực hiện chăn nuôi theo hướng an toàn, không gây ảnh hưởng môi trường.

- Phòng Tài nguyên - Môi trường Thành phố phối hợp với các cơ quan chuyên môn tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành các văn bản có liên

quan về chăn nuôi, môi trường. Ngoài ra, trong quá trình kiểm tra Ủy ban nhân dân các xã thực hiện xây dựng, duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí 17 của Bộ tiêu chí nông thôn mới giai đoạn (2016 - 2020), lồng ghép hướng dẫn nội dung công tác vệ sinh môi trường và thu gom xử lý chất thải chăn nuôi cho công chức Địa chính - Xây dựng - Đô thị và Môi trường (Nông nghiệp và Môi trường) xã, phường nắm và triển khai đến các cơ sở, hộ chăn nuôi trên địa bàn, nhằm góp phần nâng cao chất lượng môi trường nông thôn.

- Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp Thành phố chuyển tải các văn bản quy định về chuyên môn đến Ủy ban nhân dân các xã, phường để thực hiện; Phối hợp với các cơ quan chuyên môn của ngành Tỉnh, Thành phố tổ chức triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh vật nuôi trên địa bàn Thành phố.

Phối hợp Ủy ban nhân dân các xã, phường lấy mẫu giám sát công tác tiêm phòng cúm gia cầm. Kết quả: Đàn tiêm phòng đạt hiệu giá kháng thể 86,67%; Đàn không tiêm phòng chưa phát hiện vi rút cúm gia cầm. Hằng tháng phân công nhân viên quản lý địa bàn kiểm tra tình hình phòng, chống dịch bệnh, giám sát công tác tiêm phòng, tiêu độc sát trùng,...

Phối hợp Chi cục Chăn nuôi Thú y và Thủy sản tập huấn nâng cao năng lực phòng, chống bệnh Dịch tả heo Châu Phi cho Nhân viên thú y 15 xã, phường.

Phòng Kinh tế, phòng Tài nguyên - Môi trường Thành phố phối hợp kiểm tra 04 đợt, trong đó kiểm tra công tác thống kê tổng đàn gia súc, gia cầm đối với 02 đơn vị (Phường 11 và phường Hòa Thuận); Kiểm tra 01 hộ giết mổ gia cầm (ấp 1, xã Mỹ Trà), 02 hộ chăn nuôi heo gây ảnh hưởng môi trường (phường Mỹ Phú), nhắc nhở, cho cam kết khắc phục mùi hôi, yêu cầu chấp hành đúng các quy định trong chăn nuôi.

- Đối với Ủy ban nhân dân xã, phường có tổ chức triển khai các văn bản, kế hoạch của Thành phố về thực hiện chăn nuôi, vệ sinh môi trường, tiêm phòng, phòng chống dịch cúm gia cầm, gia súc, Dịch tả heo Châu phi,... Quan tâm công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực chăn nuôi, bảo vệ môi trường, đồng thời tuyên truyền các quy định của Nhà nước về lĩnh vực chăn nuôi đến người dân biết để chấp hành.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Thuận lợi

Nhìn chung, Ủy ban nhân dân Thành phố lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai và cụ thể hóa văn bản thực hiện Luật Chăn nuôi và các văn bản có liên quan của cấp

trên được đảm bảo theo quy định; Vai trò của phòng Kinh tế, phòng Tài nguyên - Môi trường và Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp Thành phố có sự chủ động trong tham mưu cho Ủy ban nhân dân Thành phố; có sự phối hợp giữa các ngành chuyên môn và Ủy ban nhân dân xã, phường, từ đó nâng cao trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, góp phần hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.

2. Hạn chế

- Công tác phối hợp giữa các ngành chuyên môn Thành phố và UBND xã, phường triển khai, tuyên truyền Luật Chăn nuôi năm 2018; Thông tư số 23/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/11/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về hoạt động chăn nuôi; Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi; Nghị định số 14/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi chưa sâu rộng.

- Người dân chưa tự giác kê khai hoạt động chăn nuôi theo Thông tư số 23/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/11/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Việc chấp hành các quy định về chăn nuôi và bảo vệ môi trường còn hạn chế, từ đó còn một số trường hợp chăn nuôi heo chưa thực hiện đúng quy định về bảo vệ môi trường.

- Một số UBND xã, phường chưa xây dựng kế hoạch cụ thể hóa thực hiện nhiệm vụ chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh, tiêm phòng gia súc, gia cầm, bảo vệ môi trường năm 2021.

- UBND các xã, phường và các ngành chuyên môn Thành phố chưa phối hợp kịp thời để hướng dẫn người dân có nhu cầu thực hiện thủ tục xin phép xây dựng nhà yến đúng quy định.

- Phòng Kinh tế, phòng Tài nguyên - Môi trường Thành phố chưa tham mưu các nội dung theo ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố tại Công văn số 117/VPUBND-QLĐT ngày 15/01/2020 về quản lý việc xây dựng công trình nhà nuôi chim yến tạm thời trên địa bàn.

IV. KIẾN NGHỊ CỦA ĐOÀN GIÁM SÁT

- Ủy ban nhân dân Thành phố Cao Lãnh:

+ Chỉ đạo ngành chuyên môn Thành phố và Ủy ban nhân dân xã, phường phối hợp chặt chẽ khi cấp giấy phép đăng ký kinh doanh những ngành, nghề có điều kiện nói chung (lĩnh vực chăn nuôi liên quan đến môi trường nói riêng) để thuận lợi trong công tác quản lý.

+ Tăng cường phối hợp kiểm tra công tác chăn nuôi, bảo vệ môi trường, kịp thời nhắc nhở khắc phục những hạn chế, đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm.

+ Tiếp tục chỉ đạo, tạo điều kiện về kinh phí, phương tiện cho Ủy ban nhân dân xã, phường thực hiện bắt chó chạy rong, nhằm quản lý tốt tình bệnh dại lây sang người, đảm bảo vệ sinh môi trường và văn minh đô thị trên địa bàn.

+ Chỉ đạo Phòng Kinh tế, phòng Tài nguyên - Môi trường Thành phố tham mưu thực hiện các nội dung theo ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố tại Công văn số 117/VPUBND-QLĐT ngày 15/01/2020 về quản lý việc xây dựng công trình nhà nuôi chim yến tạm thời trên địa bàn.

- Phòng Tài nguyên - Môi trường Thành phố: Tiếp tục tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố kiến nghị với Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp xem xét, điều chỉnh một số nội dung trong Quyết định số 07/2019/QĐ-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2019 quy định về bảo vệ môi trường đối với hoạt động sản xuất, chăn nuôi gia súc, gia cầm và thủy sản trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp cho phù hợp với các quy định trong Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; Luật Chăn nuôi năm 2018; Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi; Thông tư số 23/2019/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 11 năm 2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về hoạt động chăn nuôi.

- Phòng Kinh tế, phòng Tài nguyên - Môi trường Thành phố chủ động tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố tiếp tục chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã, phường tiếp tục triển khai Luật Chăn nuôi năm 2018, Thông tư số 23/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/11/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về hoạt động chăn nuôi. Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi; Nghị định số 14/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi và các văn bản mới ban hành có liên quan đến chăn nuôi, vệ sinh môi trường... nhằm nâng cao nhận thức trong nội bộ cán bộ, công chức, viên

chức, đồng thời phối hợp tuyên truyền rộng rãi bằng nhiều hình thức phù hợp để Nhân dân biết và tự giác chấp hành các quy định.

- Phòng Kinh tế Thành phố chủ trì phối hợp với Chi cục Chăn nuôi Thú y - Thủy sản Tỉnh, các Sở, ngành Tỉnh và các ngành chuyên môn của Thành phố tham mưu tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, bảo vệ môi trường và các vấn đề có liên quan.

Nơi nhận:

- TT HĐND Thành phố (b/c);
- UBND TP;
- Phòng Kinh tế Thành phố;
- Phòng TNMT TP;
- Trung Tâm DVNN TP;
- VP HĐND&UBND TP;
- Các Ủy viên Ban Kinh tế - XH;
- HĐND, UBND các xã, phường
- Lưu VT.

**TM. BAN KINH TẾ - XÃ HỘI HĐND
TRƯỞNG BAN**



Le Van Tuan
Lê Văn Tuấn



PHỤ LỤC SỐ 1 CÔNG VĂN BẢN BAN HÀNH

(Kèm Báo cáo số 17/BC-UBND ngày 22/10/2021 của Ban KT- XH Hội đồng nhân dân Thành phố)

1. Kế hoạch số 52/ KH-UBND ngày 23/02/2021 của UBND thành phố Cao Lãnh về Phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm và thủy sản nuôi trên địa bàn thành phố Cao Lãnh năm 2021.
2. Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 25/02/2021 của UBND thành phố Cao Lãnh thực hiện công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn năm 2021.
3. Công văn số 411/UBND-KT ngày 04/3/2021 về việc tăng cường quản lý loài thủy sản mới trên địa bàn Thành phố.
4. Công văn số 421/UBND-KT ngày 05/3/2021 về việc tăng cường công tác giám sát, phòng, chống dịch bệnh Dịch tả heo Châu Phi tái phát trên địa bàn Thành phố.
5. Công văn số 596/BCĐ ngày 26/3/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng và vật nuôi thành phố Cao Lãnh về việc tăng cường các biện pháp kiểm soát, khống chế bệnh dại trên động vật.
6. Thông báo số 122/TB-UBND ngày 01/6/2021 Ủy ban nhân dân Thành phố về việc chưa xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường đối với Cơ sở nuôi chồn hương Phương Thịnh địa chỉ tại số 128, đường Hàm Nghi, phường Mỹ Phú, Thành phố Cao Lãnh.
7. Công văn số 1167/UBND-KT ngày 08/6/2021 về việc chấn chỉnh công tác quản lý chăn nuôi gia súc trên địa bàn thành phố Cao Lãnh.
8. Công văn số 1337/UBND- TNMT ngày 25/6/2021 Ủy ban nhân dân Thành phố về việc hướng dẫn điều kiện chăn nuôi gia súc, gia cầm đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh nhờ hướng dẫn.
9. Công văn số 1583/ UBND-KT ngày 19/7/2021 về việc chủ động triển khai các biện pháp ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò.
10. Công văn số 1478/UBND-KT ngày 30/7/2021 về việc tăng cường công tác phòng, chống Dịch tả heo Châu Phi đảm bảo tái đàn, tăng đàn heo theo hướng bền vững.
11. Công văn số 1724/UBND-KT ngày 03/9/2021 về việc triển khai các biện pháp ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò;
12. Công văn số 536/UBND-KT ngày 05/9/2021 về Kết quả thực hiện cơ chế, chính sách hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh động vật, bệnh Dịch tả heo Châu Phi trên địa bàn thành phố Cao Lãnh.

13. Báo cáo số 2025/UBND-KT ngày 10/9/2021 về việc triển khai các giải pháp phòng, chống bệnh Đại ở động vật trên địa bàn thành phố Cao Lãnh.

14. Kế hoạch số 244/KH-UBND ngày 19/9/2021 về thực hiện chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn thành phố.



PHỤ LỤC SỐ 2

Bảng thông kê đàn gia súc, gia cầm, nuôi yếm trên địa bàn Thành phố
(Thời điểm 30/9/2021)

| TT | Xã, phường | Heo (con) | Trâu (con) | Bò (con) | Dê (con) | Gà (con) | Vịt (con) | Chó, mèo (con) | Yếm (nhà) |
|------------------|-------------------|--------------|---------------|-------------|-------------|---------------|---------------|----------------------|--------------|
| 1 | Phường 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 475 | 1 |
| 2 | Phường 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 | 0 |
| 3 | Phường 3 | 164 | 0 | 10 | 0 | 689 | 570 | 219 | 1 |
| 4 | Phường 4 | 28 | 0 | 2 | 0 | 800 | 90 | 290 | 0 |
| 5 | Phường 6 | 62 | 0 | 34 | 13 | 3.761 | 300 | 128 | 4 |
| 6 | Phường 11 | 277 | 0 | 115 | 0 | 1.749 | 200 | 203 | 7 |
| 7 | P. Hòa Thuận | 130 | 0 | 29 | 0 | 2.541 | 1.765 | 252 | 1 |
| 8 | P. Mỹ Phú | 132 | 0 | 3 | 79 | 536 | 570 | 173 | 18 |
| 9 | Xã Hòa An | 951 | 0 | 82 | 381 | 5.407 | 1.170 | 815 | 4 |
| 10 | Xã Mỹ Ngãi | 365 | 0 | 33 | 22 | 2.284 | 724 | 258 | 1 |
| 11 | Xã Mỹ Tân | 2.045 | 0 | 208 | 0 | 9.712 | 32.469 | 415 | 7 |
| 12 | Xã Mỹ Trà | 329 | 0 | 29 | 0 | 899 | 7.193 | 114 | 7 |
| 13 | Xã Tân Thuận Đông | 492 | 0 | 15 | 0 | 1.258 | 127 | 156 | 0 |
| 14 | Xã Tân Thuận Tây | 343 | 0 | 11 | 4 | 2.832 | 238 | 266 | 0 |
| 15 | Xã Tịnh Thới | 549 | 0 | 31 | 26 | 7.797 | 565 | 195 | 1 |
| Tổng cộng | | 6.167 | 0 | 614 | 525 | 40.265 | 45.981 | 4.198 | 52 |